

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง การผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศึกษาถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเกษตรกรอำเภอแม่แตง 97 ราย เกษตรกรอำเภอสันทราย 102 ราย (จากการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50 ของเกษตรกรอำเภอสันทรายทั้งหมด 203 คน) รวมจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 199 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (Chi-square test) และการเปรียบเทียบการผลิตอำเภอแม่แตงกับอำเภอสันทราย ด้วยค่าทดสอบ t-test โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคม (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS for Window) และเปรียบเทียบการตลาดข้าวโพดหวานระหว่างอำเภอแม่แตงกับอำเภอสันทราย โดยใช้ค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

อายุ เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.6 มีอายุระหว่าง 40-50 ปี และร้อยละ 20.6 มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 36 ปี อายุสูงสุด 73 ปี อายุเฉลี่ย 45.73 ปี ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทรายส่วนใหญ่ร้อยละ 43.1 มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี และร้อยละ 28.4 มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี และมีอายุมากกว่า 50 ปี จำนวนเท่ากัน โดยมีอายุต่ำสุด 28 ปี อายุสูงสุด 75 ปี อายุเฉลี่ย 46.61 ปี

ระดับการศึกษา เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และร้อยละ 8.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และร้อยละ 13.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนสมาชิกในครอบครัว เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.5 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และร้อยละ 10.3 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน ส่วนจำนวนสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรอำเภอสันทราย ร้อยละ 70.6 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และร้อยละ 27.5 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน

จำนวนแรงงานในครอบครัว เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.7 มีจำนวนแรงงานในครอบครัว 1-2 คน และร้อยละ 10.3 มีจำนวนแรงงานในครอบครัวมากกว่า 2 คน ส่วนจำนวนแรงงานในครอบครัวของเกษตรกรอำเภอสันทราย ร้อยละ 97.1 มีจำนวนแรงงานในครอบครัว 1-2 คน และร้อยละ 2.9 มีจำนวนแรงงานในครอบครัวมากกว่า 2 คน

ประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดหวาน เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.8 มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดหวาน 1-2 ปี และร้อยละ 34.0 มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดหวาน 3-4 ปี ส่วนประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอสันทราย ร้อยละ 55.9 มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดหวาน 1-2 ปี และร้อยละ 26.5 มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวโพดหวาน 3-4 ปี

ขนาดพื้นที่ผลิตข้าวโพดหวาน เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ผลิต 1-5 ไร่ ร้อยละ 67.0 และมีขนาดพื้นที่ 6-10 ไร่ ร้อยละ 33.0 ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทรายร้อยละ 82.4 มีขนาดพื้นที่ผลิต 1-5 ไร่ รองลงมาขนาดพื้นที่ 6-10 ไร่ ร้อยละ 16.7 และมีขนาดพื้นที่มากกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 1.0

ราคาผลผลิตข้าวโพดหวาน เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่จำหน่ายข้าวโพดหวานในราคาสูงกว่า 3 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 74.2 และราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 25.8 ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทรายส่วนใหญ่จำหน่ายข้าวโพดหวานในราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 72.5 และราคาสูงกว่า 3 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 27.5

รายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดหวานในปีที่ผ่านมา เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.4 มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดหวานระหว่าง 20,001-40,000 บาท และร้อยละ 42.3 มีรายได้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย 25,600 บาท ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทรายส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ

20,000 บาท และร้อยละ 31.4 มีรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย 30,294.80 บาท

ต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน เกษตรกรอำเภอแม่แตงมีต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวานเฉลี่ย 2,562.09 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาท/ไร่ ร้อยละ 57.7 รองลงมามีต้นทุนระหว่าง 1,501-3,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 6.2 มีต้นทุนมากกว่า 3,000 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทรายมีต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวานเฉลี่ย 2,997.26 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาท/ไร่ ร้อยละ 75.5 รองลงมามีต้นทุนระหว่าง 1,501-3,000 บาท/ไร่ ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 8.9 มีต้นทุนมากกว่า 3,000 บาท/ไร่

การติดต่อกับเกษตรกร เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่มีการติดต่อกับเกษตรกรรายอื่น 1-2 ครั้ง ร้อยละ 55.7 และเกษตรกรอำเภอสันทรายส่วนใหญ่ไม่มีการติดต่อกับเกษตรกรรายอื่น ร้อยละ 77.5 ตามลำดับ

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เกษตรกรอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทรายไม่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ร้อยละ 55.7 และ 69.6 ตามลำดับ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดหวานในรอบปีที่ผ่านมา เกษตรกรอำเภอแม่แตงและเกษตรกรอำเภอสันทรายทุกคนไม่ได้รับการฝึกอบรม

2. ข้อมูลการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร

การวิจัยได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตง และเกษตรกรอำเภอสันทราย ซึ่งแบ่งออกเป็นประเด็นที่สำคัญไว้ 7 ประเด็นดังนี้

การเตรียมดิน การยกร่องปลูก ระยะการปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การกำจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยว

จากการวัดระดับการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรอำเภอแม่แตงส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.5 มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานที่ถูกต้อง และร้อยละ 16.5 มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานไม่ถูกต้อง โดยมีคะแนนการปฏิบัติที่ถูกต้องต่ำสุด 5 คะแนน คะแนนการปฏิบัติถูกต้องสูงสุด 11 คะแนน คะแนนการปฏิบัติถูกต้องเฉลี่ย 6.57 คะแนน

ส่วนเกษตรกรอำเภอสันทรายส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.0 มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานที่ไม่ถูกต้อง และร้อยละ 49.0 มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานถูกต้อง โดยมีคะแนนการปฏิบัติที่ถูกต้องต่ำสุด 3 คะแนน คะแนนการปฏิบัติถูกต้องสูงสุด 11 คะแนน คะแนนการปฏิบัติถูกต้องเฉลี่ย 6.07 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.93

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม กับตัวแปรตามคือ การผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้ พบว่า

3.1 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตงมี 2 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษา และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวาน คือ อายุ ประสบการณ์การผลิตข้าวโพดหวาน ขนาดพื้นที่ผลิตข้าวโพดหวาน รายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดหวาน แรงงานในครอบครัว ต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน ราคาผลผลิต และการติดต่อกับเกษตรกร

3.2 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอสันทราย มี 3 ตัวแปร คือ ราคาผลผลิต การติดต่อกับเกษตรกร และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวาน คือ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การผลิตข้าวโพดหวาน ขนาดพื้นที่ผลิตข้าวโพดหวาน รายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดหวาน แรงงานในครอบครัว และต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน

4. การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานระหว่างอำเภอแม่แตงกับอำเภอสันทราย

ในประเด็นนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตงและเกษตรกรอำเภอสันทราย พบว่า มีอยู่ 4 ประเด็นที่มีความแตกต่างกัน คือ

4.1 การยกร่องปลูก (ระยะระหว่างร่อง 75 ซม. ระยะ ระหว่างหลุม 25 ซม.)

4.2 การไถ่บู้ (ควรรไถ่ 3 ครั้ง)

4.3 การให้น้ำ

4.4 การกำจัดวัชพืช (ใช้ยาปราบวัชพืชควรรพ่นทันที ปลูกเสร็จ พรวนดินปราบวัชพืช 2 ครั้ง คือ อายุ 10-15 วัน และหลังจากทำครั้งแรก 10-20 วัน)

การศึกษาเปรียบเทียบการตลาดข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตงและเกษตรกรอำเภอสันทราย พบว่า มีอยู่ 3 ประเด็นที่มีความแตกต่างกัน คือ เหตุผลในการจำหน่ายผลผลิตให้พ่อค้าคนกลาง การขนส่งผลผลิต และการชำระค่าสินค้า

5. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวาน

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาโรคและแมลง ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาเงินทุนในการผลิตข้าวโพดหวาน ปัญหาปัจจัยการผลิตข้าวโพดหวานราคาสูง ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาพ่อค้าคนกลางจ่ายเงินช้าและไม่ทำตามสัญญา และปัญหาภัยธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ได้แก่ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมาประกันราคาผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่ควรมาแนะนำให้ความรู้ในเรื่องป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าวโพดหวาน รวมทั้งต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวโพดหวานให้มากขึ้น

อภิปรายผล

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรดังต่อไปนี้

1. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอแม่แตง โดยเกษตรกรในอำเภอแม่แตงมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติการผลิตข้าวโพดหวานสูงกว่าส่วนเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานในระดับต่ำและสูงใกล้เคียงกัน จึงอาจส่งผลให้ระดับการศึกษาของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวาน ส่วนระดับการศึกษาของเกษตรกรอำเภอสันทราย ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัฒน์ (2546) ที่พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกสหกรณ์ในอำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่

2. ราคาผลผลิตข้าวโพดหวาน มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรอำเภอสันทราย จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่จำหน่ายข้าวโพดหวานได้ในราคาผลผลิตที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 บาท จะมีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานในระดับสูงมากกว่าเกษตรกรที่มีการปฏิบัติต่ำ ส่วนเกษตรกรที่สามารถจำหน่ายข้าวโพดหวานได้ในราคาสูงกว่า 3 บาท มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานต่ำมากกว่าสูง อาจเนื่องมาจาก เกษตรกรได้ราคาผลผลิตต่ำมีต้องการที่จะได้รับผลผลิตราคาสูงขึ้น และการจำหน่ายข้าวโพดหวานส่วนใหญ่เป็นการปลูกลงที่บริษัทมาส่งเสริมให้ปลูก เกษตรกรจึงมีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานให้ถูกต้อง เพื่อจะได้

ผลผลิตให้มีคุณภาพตรงความต้องการของบริษัทหรือพ่อค้า เพราะคิดว่าจะส่งผลให้ได้รับราคาสูงขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ได้รับราคาผลผลิตสูงอยู่แล้ว อาจปฏิบัติตามที่ตนเคยปฏิบัติมากและได้ราคาเป็นที่น่าพอใจจึงปฏิบัติไปเรื่อย ๆ หรืออาจเกิดจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตเอง พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ผลิต ทำให้ราคาผลผลิตมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานแบบผกผัน

3. การติดต่อกับเพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวานของอำเภอสันทราย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ไม่เคยมีการติดต่อกับเกษตรกรรายอื่นมีการปฏิบัติในการผลิตในระดับสูงมากกว่าเกษตรกรที่มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานต่ำ แต่ในทางผกผัน เกษตรกรที่เคยติดต่อกับเกษตรกรรายอื่น มีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานต่ำมากกว่าเกษตรกรที่มีการปฏิบัติในการผลิตสูง นั่นอาจกล่าวได้ว่า การติดต่อกับเกษตรกรอื่น ไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานสูงขึ้น

3. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีความสัมพันธ์กับการผลิตข้าวโพดหวานของอำเภอแม่แตงและอำเภอสันทรายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรที่ไม่เคยมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีการปฏิบัติในการผลิตในระดับต่ำมากกว่าส่วนเกษตรกรที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะมีการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานสูงมากกว่า นั่นกล่าวได้ว่า เกษตรกรที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่อาจได้มีการแลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาต่างๆ ในการผลิตข้าวโพดหวาน ทำให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรทั้งสองอำเภอ ดังนั้นจึงควรมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตาม ดูแล ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวโพดหวานได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น ควรเข้าไปดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้านปัจจัยการผลิตข้าวโพดหวาน เช่น เมล็ดพันธุ์ สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี รวมถึงด้านการรับซื้อผลผลิต การประกันราคาผลผลิต

2. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานทั้ง 2 อำเภอ (อำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย) มีการประสานงานร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ในการแปรรูปข้าวโพดหวาน เช่น

การทำขุบข้าวโพดบรรจุกระป๋อง การทำเมล็ดข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ฟู้ดเซ็นฟู้ด จำกัด บริษัทสันติภาพ เทรดคิง จำกัด ควรเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกร โดยจัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำเกี่ยวกับการผลิตข้าวโพดหวาน เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ นั้นไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการผลิตข้าวโพดหวานเลย

4. ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการตลาด ราคาและเงื่อนไขในการผลิตข้าวโพดหวานเบื้องต้น ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรู้จักการวางแผนการผลิตและการตลาด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาถึงการแปรรูปผลผลิตข้าวโพดหวานส่งออกในเชิงการค้า โดยร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านการตลาดผลผลิตข้าวโพดหวาน

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของข้าวโพดหวาน รวมถึงจะได้ทราบปัญหาของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย การเก็บรักษาผลผลิตข้าวโพดหวาน เพื่อทราบถึงช่องทางการจำหน่ายข้าวโพดหวานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดของข้าวโพดหวาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved